

แบบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประเมินมาตรการป้องกันกำกับการรับสินบนทุกรูปแบบ

ไตรมาส ๔ (รอบ ๑๒ เดือน)

ชื่อหน่วยงานโรงพยาบาลแก่งหางแมว

ที่	มาตรการป้องกันกำกับการรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการกระทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตาม มาตรการ	ระยะเวลาการติดตามและ รายงานผล
๑	มาตรการป้องกันกำกับการรับสินบนการใช้และการ รับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ ผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่ ๑.๑ ประกาศโรงพยาบาลแก่งหางแมว เรื่อง มาตรการป้องกันกำกับการรับสินบน	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แก่งหางแมว	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนหรือรับ ของขวัญ	รอบ ๑๒ เดือน
๒	มาตรการป้องกันกำกับการรับสินบนในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แก่งหางแมว/ผู้เกี่ยวข้องกับการ จัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการ การจัดซื้อจัดจ้าง	รอบ ๑๒ เดือน
๓	มาตรการป้องกันกำกับการทุจริต และแก้ไขการ กระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่ มาตรการ การใช้ธรรมาชการ มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศักยภาพ งาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด และมาตรการจัดหาพัสดุ	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แก่งหางแมว	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับ การกระทำผิดวินัยในเรื่อง ดังกล่าว	รอบ ๑๒ เดือน

ที่	มาตรการป้องกันภัยรับสินบน	กลุ่มเป้าหมาย	สถิติการทำผิดวินัย	ผลการปฏิบัติตาม	ระยะเวลาการติดตามผลและรายงานผล
๔	มาตรการป้องกันภัยรับสินบนประเภทเงินบริจาคนอกจากนี้และทรัพย์สินบริจาคนอกจากนี้	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แก่งหางแมว	ไม่พบ	ไม่พบการรับสินบนเรื่องเงินบริจาคนอกจากนี้และทรัพย์สินบริจาคนอกจากนี้	รอบ ๑๒ เดือน
๕	มาตรการป้องกันภัยทุจริตในระบบการเบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาพยาบาล	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แก่งหางแมว	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิการรักษาพยาบาล	รอบ ๑๒ เดือน
๖	มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแบ่งพิเศษ ส่วนเขตแดน ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐที่กำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของสัญญา	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แก่งหางแมว/ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง	รอบ ๑๒ เดือน
๗	แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายจริยธรรมการจัดซื้อจัดจ้างและส่งเสริมการขยายผลและเวชภัณฑ์ที่มีขาย	เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล แก่งหางแมว/ผู้เกี่ยวข้อง	ไม่พบ	ไม่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีขาย	รอบ ๑๒ เดือน

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

(นางสาวอัญชวีรัตน์ ทองศรี)  
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลงชื่อ

ผู้รับทราบ

(นายอภิสวัสดิ์ ตูจวรรณ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแก่งหางแมว